

แบบจัดเก็บองค์ความรู้

องค์ความรู้ เรื่อง ชาวนามืออาชีพ

เจ้าของความรู้ ชื่อ นายวิมล พุ่มพูล

ตำแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่บันทึกความรู้ 28 มิถุนายน 2559



<p style="text-align: center;">กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ (ขององค์ความรู้)</p>	<p>ข้อแนะนำ/เอกสารอ้างอิง/คู่มือ ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงาน ในกิจกรรมนั้น เช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่....มาตรา....วรรค.... บรรทัดที่....) / ข้อพึงระวัง(ถ้ามี)</p>
<p><u>ชื่อเรื่อง</u> ชาวนามืออาชีพ</p> <p><u>หลักคิด</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. ตัวผู้ทำนา = มีความเข้าใจและมีความจริงใจ2. ดิน = มีความสมบูรณ์ (สภาพน้ำ+อากาศ)3. พันธุ์ข้าว = มีความสมบูรณ์ (ปราศจากโรคและสิ่งเจือปน) <p><u>การทำนา</u></p> <p>หากได้ยีนว่าทำนาข้าวแล้ว ใครๆก็มักจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากหรือว่าไม่จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้การทำนาแต่อย่างใด เพราะพื้นฐานอาชีพการทำนา มาคู่อาชีพคนไทยมาแต่ดั้งเดิมอดีตจนถึงปัจจุบัน หากแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิด การทำนาในปัจจุบันต้องหลักคิด ๓ ประเด็น คือ ตัวผู้ทำนา ดิน และพันธุ์ข้าว อีกทั้งยังประเด็นต่างๆมาเกี่ยวข้องมากมาย</p> <p><u>กระบวนการหรือขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ขององค์ความรู้ นั้นๆ อย่างไร</u></p> <p>ขั้นตอนที่ 1 ชาวนาต้องเตรียมพื้นที่ทำนาให้สมบูรณ์ (มีธาตุอาหารสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์) ให้เหมาะแก่เมล็ดข้าว ดังตัวอย่าง เช่น มีสภาพของเนื้อดิน จำนวนธาตุอาหาร ตรวจวิเคราะห์ดิน ฯลฯ</p> <p>ขั้นตอนที่ 2 เมล็ดพันธุ์ ชาวนาต้องคัดพันธุ์ให้มีความสมบูรณ์ เช่น ปราศจากโรค แมลง ความปนของเมล็ดวัชพืช มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 80-90 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพดินนั้นๆ</p> <p>ขั้นตอนที่ 3 การดูแลรักษา เช่น ศัตรูพืช วัชพืช การให้น้ำ การดูแลรักษาสภาพนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูล</p> <p>ขั้นตอนที่ 4 การเก็บเกี่ยว ตรงตามอายุ เหมาะสมกับพันธุ์</p>	

เทคนิคที่ทำให้เจ้าขององค์ความรู้ประสบผลสำเร็จ

1. **ทุน** ชาวนาต้องมีทุนปัญญาความรู้ ความเข้าใจเรื่องนาข้าวอยู่บ้างและเงินทุนหมุนเวียนต้องมีให้พร้อม
2. **แรงงาน** ชาวนาต้องมีแรงงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำนาและแรงงานต้องมีประสิทธิภาพ
3. **การจัดการ** ในที่นี้ต้องหมายถึงการดำเนินการเป็นผู้จัดการนาและปฏิบัติการทำนาด้วยตนเอง
4. **การตลาด** ต้องมีความเข้าใจภาวะราคาตลาดข้าวในท้องถิ่นหรือผู้ที่ซื้อข้าวทั้งคุณภาพข้าวและปริมาณความต้องการให้สอดคล้องหรือมีข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า

ผู้บันทึกความรู้ชื่อ – สกุล นางสาวมณีรัตน์ วงศ์วิลาศ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม โทร 034-381124